



คำสั่งที่ 8 / 2564

บริษัทในเครือวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป

เรื่อง ให้งดพฤติกรรมความเสี่ยงจากที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อโควิด-19

วันพุธที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ตามที่บริษัทฯ มีการคุมเข้มและป้องกันการแพร่ระบาดในองค์กร โดยแยกประเภทพนักงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม Positive ที่พบการติดเชื้อ 2) กลุ่มมีความเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง และ 3) กลุ่ม Social Distancing เพื่อลดความแออัดให้ทำงานที่บ้านและอาคาร AF พบว่าพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเฝ้าระวังยังออกมาพบปะเข้ามาในสถานที่ทำงาน อีกทั้งพนักงานซึ่งทราบว่าบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงยังมีปฏิสัมพันธ์ไม่แยกตัวให้ออกห่าง โดยที่ผ่านมาพบว่ากลุ่มเสี่ยงบางคนถูกเลื่อนไปเป็นกลุ่ม Positive ทำให้กลุ่มเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทั้งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ทางบริษัทฯ จึงขอออกเป็นมาตรการให้ชัดเจนดังนี้

1. ห้ามพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้กับทางคณะทำงานฯ เข้ามาติดต่อกันในทุกสำนักงานของบริษัทฯ สามารถทำงาน Work from home ได้ที่บ้าน หากต้องการเอกสารหรืออุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ สามารถติดต่อผ่านทางคุณสุชาทิพย์ฯ หรือเจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
2. ห้ามพนักงานที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง (Bubble & Seal Group) ไปพบปะพูดคุยหรือปฏิสัมพันธ์ใดๆ กับพนักงานที่อยู่ในกลุ่มติดเชื้อและ/หรือติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ขึ้นทะเบียนไว้ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานและ/หรือส่วนตัวโดยเด็ดขาด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ สามารถทำงานผ่านออนไลน์ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ครอบครัว บุคคลรอบข้าง เพื่อนพนักงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หากฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
3. พนักงานที่อยู่ในชั้นติดตามความเสี่ยง การขึ้นบัญชีเป็นอำนาจของคณะทำงานป้องกันโควิดในองค์กร ขณะเดียวกันการลดชั้นความเสี่ยงจะต้องผ่านมาตรการคัดกรองต่างๆ เช่น การตรวจด้วย ATK หรือ RT-PCR โดยคณะทำงานฯ จะแจ้งเป็นหนังสือผ่านไลน์ให้พนักงานคนนั้นๆ ทราบ ห้ามออกมาปฏิสัมพันธ์พบปะกับพนักงานคนอื่นๆ โดยไม่ได้ผ่านการคัดกรองทั้งในสำนักงานและภายนอกโดยเด็ดขาดถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
4. พนักงานให้มีจิตสำนึกหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสี่ยง นอกจากตัวเองและครอบครัวจะได้รับความเดือดร้อนยังสร้างภาระให้กับเพื่อนร่วมงานซึ่งทุกคนล้วนมีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบโดยต้องมารับภาระจากความไม่ใส่ใจของตนเอง

5. ที่ผ่านมามีพบว่าพนักงานที่ติดเชื้อ Positive และ/หรือกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงเกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยร่วมกัน บางคนสามารถหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและ/หรือกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงได้โดยคิดว่า “ไม่เป็นไร” ขณะเดียวกันยังมีการใช้ชีวิตประจำวันด้วยความประมาท ทางคณะทำงานได้จัดทำ “Pop-up” ทุกครั้งที่เปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์จะพบข้อความดังนี้

“รักตัว รักลูก รักครอบครัว รักพ่อแม่ รักเพื่อนร่วมงาน รักสังคม
ต้องอดกลั้นละเว้นพฤติกรรมใดๆ ที่นำมาซึ่งความวิบัติในชีวิต
อย่าให้คนอื่นเดือดร้อน เพราะความมั่งง่ายของตนเอง”

6. ขณะนี้จำนวนคนติดเชื้อในพื้นที่กทม. (ปี 2564) เท่ากับร้อยละ 4.5 หรือใกล้เคียง 20 คนติดโควิด 1 คน การป้องกันขอให้ช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมเพื่อนร่วมงาน หากพบให้แจ้งที่ฝ่ายบุคคลทันที สำนักงานสาขาให้แจ้งที่ธุรการบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือสามารถแจ้งทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเว็บไซต์บริษัทได้ที่ไอคอน Logistics without Covid-19 ตรงเมนู “แจ้งบุคคลมีความเสี่ยง/ฝ่าฝืนมาตรการป้องกันโควิดในองค์กร”



คำสั่งฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คำสั่งหรือประกาศใดที่ขัดแย้งให้ยกเลิกเสียทั้งสิ้น

ดร.ธนิต โสรัตน์

ประธานกรรมการในเครือบริษัทวี-เซิร์ฟ กรุ๊ป